



HƯNG HÀ

Phát triển đảng viên trong doanh nghiệp



Trung tâm Chính trị huyện trao giấy chứng nhận bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quản lý tự tại Công ty TNHH Toàn Thắng.

Xác định công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, huyện Hưng Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, để ra các giải pháp phù hợp, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên tại các doanh nghiệp.

Sau 5 năm làm việc, rèn luyện và phấn đấu, anh Vũ Văn Kiên, công nhân Xi nghiệp May Hưng Hà đã được kết nạp vào Đảng. Đây là khoảnh khắc xúc động, thiêng liêng nhất đối với anh và cũng là giây phút khó quên với mỗi đảng viên trẻ. Vinh dự lớn lao đó cũng gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ của anh. "Khi được kết nạp Đảng, bản thân tôi rất vinh dự và luôn nhận thức rõ mình đã đứng trong hàng ngũ của Đảng thì sẽ phải chín chu hơn, ý thức hơn, trách nhiệm hơn, nêu cao tính gương mẫu trong mọi công việc, tích cực tham gia các phong trào thi đua để nâng cao năng suất lao động cũng như tạo hiệu ứng cho các quản lý khác làm theo" - anh Kiên chia sẻ.

Ở Đảng bộ Xi nghiệp May Hưng Hà, nhiều năm qua các đảng viên luôn phát huy tốt vai trò trong

sản xuất, kinh doanh với nhiều sáng kiến, cách làm hay. Chính vì thế, Đảng bộ Xi nghiệp thường xuyên quan tâm tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao nhận thức về Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các quản lý tự tại rèn luyện, phấn đấu, sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Hiện nay, Đảng bộ Xi nghiệp có 41 đảng viên, sinh hoạt tại 3 chi bộ. Trong tháng 11 này, Đảng bộ Xi nghiệp đã kết nạp thêm 13 quản lý tự tại vào Đảng. Bà Trần Thị Hương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xi nghiệp cho biết: Chúng tôi thực hiện tốt 3 nhiệm vụ: Duy trì tốt phát triển sản xuất, phát triển quản lý của Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần sáng tạo của cán bộ, công nhân, người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Đặc biệt, một số đảng viên được bổ nhiệm vào các vị trí "xương sống", tham gia quản lý, điều hành các xưởng sản xuất, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Xi nghiệp. Xi nghiệp hiện đang tạo việc làm cho

gần 1.000 lao động với thu nhập bình quân 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Tháng 2/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà tổ chức công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Toàn Thắng (cụm công nghiệp Đổng Tú). Đây là cơ sở để Công ty tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường dệt may. Ông Lê Ngọc Dũng, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty khẳng định: Từ ngày có tổ chức đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả, thương hiệu sản phẩm của đơn vị luôn được thị trường ghi nhận, đánh giá cao. Các đảng viên được bố trí vào các vị trí chủ chốt, từ lãnh đạo Công ty đến trưởng các phòng, tổ, đội sản xuất và đều phát huy tốt vai trò quản lý, thể hiện năng lực điều hành sản xuất, góp phần không nhỏ xây dựng Công ty ngày càng phát triển. Hiện nay chúng tôi áp dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" vào sinh hoạt chi bộ nên rất thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp lãnh đạo đầy mạnh mẽ sản xuất, tham gia quản lý, điều hành các xưởng sản xuất, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển bền vững của Xi nghiệp. Xi nghiệp hiện đang tạo việc làm cho

đảng trong doanh nghiệp với 267 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong các doanh nghiệp cho gần 100 quản lý ưu tú, kết nạp 31 đảng viên mới tại các doanh nghiệp. Các tổ chức đảng đã khẳng định rõ vai trò là hạt nhân lãnh đạo trong hoạt động của doanh nghiệp, bảo đảm sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng chủ trương, pháp luật; chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, so với tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện thì số doanh nghiệp có tổ chức đảng còn thấp, do đó huyện Hưng Hà phấn đấu mỗi năm thành lập mới 2 tổ chức đảng và kết nạp từ 8 đảng viên trở lên trong doanh nghiệp. Ông Nguyễn Xuân Trường, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để đẩy mạnh phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, chúng tôi đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt công tác tạo nguồn, lựa chọn những người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, tích cực tham gia các phong trào của doanh nghiệp; sắp xếp để quản lý, người lao động được tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; tổ chức tốt các cuộc gặp gỡ, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với các doanh nghiệp; chú trọng xây dựng quy chế hoạt động, mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động...

THANH THỦY

ĐÔNG HƯNG

Phấn đấu "quân vượt mức"

Những năm qua, huyện Đông Hưng luôn là "lá cờ đầu" của tỉnh trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Hiện cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đang triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện tốt các bước trong quy trình tuyển quân nhằm giữ vững thành tích "quân vượt mức".

thủ sự ủng hộ của linh mục, các cha của giáo xứ An Lập. Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức sơ, khám tuyển an toàn, đúng luật. Đồng chí Phạm Văn Chính, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Chương Dương huyện cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ mỗi năm thêm khó song chúng tôi xác định khó vẫn phải làm cho tốt. Để hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ năm 2023 của huyện là 410 công dân (tăng so với năm 2022 là 14 chỉ tiêu), Hội đồng NVQS huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai sớm các văn bản liên quan, nhất là văn bản mới, trong đó có Nghị định số 37 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, mức xử phạt đối với thanh niên vi phạm các quy định về thực hiện NVQS tăng cao, mức cao nhất lên tới 75 triệu đồng. Bên cạnh

số các thanh niên được gọi ở các địa phương đều hàng hải tham gia sơ, khám tuyển, đến đúng thời gian, địa điểm quy định và chấp hành tốt các yêu cầu. Thượng tá Trần Văn Trung, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ mỗi năm thêm khó song chúng tôi xác định khó vẫn phải làm cho tốt. Để hoàn thành chỉ tiêu nhập ngũ năm 2023 của huyện là 410 công dân (tăng so với năm 2022 là 14 chỉ tiêu), Hội đồng NVQS huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện triển khai sớm các văn bản liên quan, nhất là văn bản mới, trong đó có Nghị định số 37 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, mức xử phạt đối với thanh niên vi phạm các quy định về thực hiện NVQS tăng cao, mức cao nhất lên tới 75 triệu đồng. Bên cạnh

đó, Hội đồng NVQS huyện tăng cường lực lượng công an phối hợp với lực lượng quân sự, y tế để sơ tuyển, khám tuyển nhằm bảo đảm tính minh bạch trong khám tuyển, lập hồ sơ. Yêu cầu các xã tổ chức ký cam kết với nguồn thanh niên nhập ngũ không di chuyển vào các công ty, xí nghiệp trong thời gian tuyển quân. Thực hiện gian thường, xử phạt nghiêm minh. Với các xã thừa chỉ tiêu thường 1 triệu đồng/1 chỉ tiêu thừa. Các đồng chí chỉ huy trưởng ban CHQS xã 2 năm không đủ chỉ tiêu giao quân để nghị luân chuyển vị trí công tác, những xã 3 năm trở lên không đủ chỉ tiêu giao quân sẽ đề nghị cho thôi việc theo đúng quy định của luật cán bộ, công chức và luật viên chức sửa đổi. Các phong trào thi đua cuối năm của xã đó xếp ở mức không hoàn thành. Thời gian tới, Đông Hưng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên, nhất là thanh niên đi làm ăn xa về sơ, khám tuyển sức khỏe theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

TRUNG HIẾU



Thanh niên xã Hồng Giang (Đông Hưng) tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Ngân vang tiếng hát học trò

Góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong nhà trường, thời gian qua, nhiều hội thi văn nghệ đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các cấp học. Các trường cũng quan tâm đầu tư cho các tiết mục dự thi. Tại hội thi "Giai điệu tuổi hồng" vừa diễn ra, với tài năng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, học sinh Thái Bình đã xuất sắc đạt giải nhất cụm thi số 2 và sẽ tham dự hội thi "Giai điệu tuổi hồng" toàn quốc vào tháng 12 tới đây.

Được yêu mến bởi tài năng, giọng hát dân ca ngọt ngào từ khi còn là một cô bé tiểu học tham gia cuộc thi "Tài năng nghệ thuật trẻ Thái Bình" lần thứ nhất với những ca khúc như: "Quê mẹ", "Lời quê", "Đêm nghe hát đờ đưa nhớ Bác"... nhưng khi đến với hội thi "Giai điệu tuổi hồng" năm nay, em Vũ Thị Huyền Trang, lớp 11A8, Trường THPT Yên Hưng (Đông Hưng) vẫn tạo nên bất ngờ lớn ở các vòng thi từ cấp huyện, cấp tỉnh tới cấp cụm thi đua số 2. Em xuất sắc chinh phục khán giả, ban giám khảo, trở thành 1 trong 6 giải nhất dành cho tiết mục xuất sắc nhất của cụm thi đua số 2. Lựa chọn thể hiện ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại "Trên đỉnh Phù Vân" của nhạc sĩ Phó Đức Phương, một ca khúc rất khó thể hiện và đã gắn liền với tên tuổi của những nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Linh, Tùng Dương... nhưng



Các phần thi được dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu với mái trường, thầy cô và bạn bè.

Huyền Trang cho biết em mong muốn qua ca khúc này có thể thể hiện năng khiếu, tố chất và niềm đam mê âm nhạc của mình. Huyền Trang hào hứng

chia sẻ: Bài hát "Trên đỉnh Phù Vân" thực sự rất khó để thể hiện tốt vì mình phải đạt toàn bộ cảm xúc vào bài hát, những lời hát khi được cất lên như tiếng

lòng của chính bản thân mình. Quyết định chọn bài khó như này, em hiểu cũng là tự làm khó mình nhưng em muốn chinh phục thử thách này. Được sự ủng hộ

của nhà trường và bố mẹ, em đã tập luyện với thầy cô cùng các bạn, thường là tập sau những giờ học trên lớp. Ngoài thể loại dân ca đương đại, em còn thích thể loại nhạc đỏ và dân ca vì các thể loại này phù hợp với chất giọng, phong cách âm nhạc của em. Em đã yêu thích, luyện tập mông đán ca này từ rất lâu rồi và thử sức mình với một số cuộc thi khác. Còn đối với Nguyễn Vũ Tuệ Minh, lớp 11A4, Trường THPT Phụ Dục (Quỳnh Phụ), hội thi "Giai điệu tuổi hồng" là một sân chơi để em có thể thể hiện niềm tự hào với nghệ thuật chèo truyền thống của quê hương Thái Bình. Không có thể mạnh với những làn điệu chèo ngọt ngào, tha thiết nhưng tài năng của Tuệ Minh được thể hiện qua những trích đoạn rất khó trong những vở chèo cổ. Tuệ Minh chia sẻ: Em chọn thể hiện làn điệu "Bà chúa con cua", là 1 phần của trích đoạn "Phù thủy sợ ma" trong vở chèo cổ "Sứ Ván". Đây là đoạn đầu, khi phù thủy xưng danh, với những câu như "Này bà con ơi, tôi ra đây có phải xưng danh không nhỉ? Không xưng danh thì ai biết là ai!" và đây là đoạn để phù thủy thể hiện tài năng của mình là bắt ma. Điểm em yêu thích nhất ở phần thể hiện của mình là trang phục, mặc dù khi mọi người nhìn vào sẽ thấy là rất hài hước. Ngoài ra, ở trích đoạn

này em được trình diễn các động tác với trống và phần nào cũng giúp em thể hiện cá tính tinh nghịch của mình. Đúng sau phần thể hiện thành công của các thí sinh nhỏ tuổi không chỉ là sự bảo ban, định hướng và uốn nắn kịp thời của nhà trường, các thầy cô giáo mà còn là biết bao tâm huyết của cha mẹ. Bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ thí sinh Đinh Thị Tuyết Mai đến từ Trường Tiểu học, THCS và THPT Quách Đình Bảo (thành phố Thái Bình) cho biết: Ngay khi biết con có năng khiếu về âm nhạc, gia đình hết sức tạo điều kiện để con có thời gian tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức và cũng gửi gắm con ở Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh để con tham gia

câu lạc bộ chèo, học hỏi các thầy cô. Thực ra cuộc thi nào cũng có những áp lực riêng nên gia đình cũng động viên để con có tâm thế tốt nhất bước vào cuộc thi, hoàn thành phần biểu diễn của mình, không phụ công sức tập luyện, dạy dỗ của các thầy cô. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" là dịp để học sinh các trường trên địa bàn tỉnh giao lưu, học tập lẫn nhau và cũng là cơ hội để các em thi đua, thể hiện năng khiếu của mình, đem lời ca, điệu múa cùng những bông hoa điểm tốt, việc tốt kính tặng thầy cô giáo. Đồng thời, tiếp tục minh chứng sinh động cho nỗ lực, quyết tâm của các nhà trường, các thầy cô

giáo và các em học sinh thực hiện tốt chủ trương của Đảng và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chú trọng phát triển phẩm chất toàn diện và năng lực của người học. Với giải nhất toàn đoàn hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp cụm thi đua số 2, lúc này, các em học sinh của đoàn Thái Bình đang nỗ lực tập luyện, chuẩn bị cho hội thi toàn quốc. Mong rằng, với sự quan tâm, định hướng của ngành giáo dục và các nhà trường, sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, đây sẽ là một sân chơi ý nghĩa góp phần giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

THANH HẰNG



Nhiều học sinh đã lựa chọn thể hiện tài năng ở thể loại âm nhạc dân gian.